



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ กลุ่มนโยบายและแผน

ที่..... วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง โครงการชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ ผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๗ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) และตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสามจังหวัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ขอสนับสนุนงบประมาณและขออนุมัติโครงการชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๗ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) และตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความแจ้งแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมหลักพื้นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ เพื่อดำเนินการในโครงการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการด้วยความสุจริต คำนึงค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการเป็นสำคัญ งบประมาณจำนวน ๒๑๒,๐๐๐ บาทรายละเอียดดังแนบ

ข้อเสนอ

เห็นควรแจ้งกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และหน่วยตรวจสอบภายในทราบ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เอกสารแนบ : ใบจัดสรร ,

(นางสาวฮาติเบ๊ะ อาหามะ)

พนักงานราชการ

เห็นควร ดำเนินการตามเสนอ

(นางเรวดี รัตนะมาลา)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔

๑. ทราบ ๒. แจ้งกลุ่มงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๔

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๒๑/๓๘๒



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง โครงการชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่
ผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๗ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)
และตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต ๑

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๐๗๘/๓๑๘๑
ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต ๑ ขอสนับสนุน
งบประมาณและขออนุมัติโครงการชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๗
(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) และตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต ๑ ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมหลักพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน ในการดำเนินโครงการฯ มาพร้อมนี้
ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการด้วยความสุจริต คุ่มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
เป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลพ สงวนนาม)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๔

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๒

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมหลักพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบดำเนินงาน

แนวทางการบริหารโครงการ	แนวทางการดำเนินงาน / กิจกรรม	หน่วยงาน	รหัสพื้นที่	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ.	งบประมาณ
<p>โครงการชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ สพฐ. ให้แก่ผู้บริหารการศึกษา สพท. ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) และตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อชี้แจงนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ของ สพฐ. ให้แก่ผู้บริหารการศึกษาของ สพท.ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) และตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2. เพื่อชี้แจงนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ สพท.ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ให้มีความสุขและปลอดภัย 3. เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 4. เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ <p>เป้าหมาย</p> <p>เชิงปริมาณ : ผู้บริหารจาก สพฐ., ผู้บริหารการศึกษา สพท.ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 90 คน</p> <p>เชิงคุณภาพ : ได้ชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ สพฐ. ให้แก่ผู้บริหารการศึกษา สพท. ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) และตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>กิจกรรม ชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ สพฐ. ให้แก่ผู้บริหารการศึกษา สพท. ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)</p> <p>กิจกรรม ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา</p> <p>หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ</p>	สปพ.นราธิวาส 1	P9600	2000400210	212,000
	รวม				212,000
	รวมทั้งสิ้น				212,000



สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน